

นโยบายการต่อต้านการทุจริต
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการต่อต้านการทุจริต

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตถือเป็นหนึ่งในข้อพึงปฏิบัติของการจัดการที่ดี (Code of Best Practice) ในส่วนของการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในปี 2559 และได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตขึ้น เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

2. คำนิยาม

“การกระทำผิด (Misconduct)” หมายถึง การทุจริต คอร์รัปชัน การฉ้อฉล การละเมิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่หน่วยงานกำกับดูแลภายนอกกำหนด และ/หรือ การละเมิดจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบาย มาตรการ ระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติที่บริษัทกำหนด

“การทุจริต” หมายถึง การกระทำหรือละเว้นการกระทำ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้หรือมิชอบด้วยกฎหมายแก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ พฤติกรรมการทุจริตสามารถจำแนกประเภทได้ ดังนี้

1. การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การกระทำที่ให้อภัย หรือรับว่าจะให้ เงินสด สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดแก่ภาครัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ บริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่บริษัทเอกชน เพื่อจูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ และมีเจตนาเพื่อซื้อความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมหรือเพื่อให้ได้รับประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจรวมถึง การให้หรือรับสินบน (Bribery) การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) การข่มขู่/การเรียกร้อยผลประโยชน์ (Economic Extortion) การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement)
2. การละเมิดในทรัพย์สินของบริษัท (Asset Misappropriation) หมายถึง การนำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การยกยอกเงินหรือทรัพย์สิน (Theft of Cash/Inventory/Other Asset) การเบิกจ่ายโดยใช้ข้อมูลเท็จ (Fraudulent Disbursements) การใช้ทรัพย์สินผิดวัตถุประสงค์ (Misuse)
3. การตกแต่งรายงานทางการเงิน (Financial Statement Fraud) หมายถึง การแสดงรายงานสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง (Over/Understatement) การปกปิดหรือบิดเบือนข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (Information Asymmetry)

“การฉ้อฉล” หมายถึง การกระทำหรือการละเว้นการกระทำโดยทุจริต เจตนาหลอกลวง เพื่อให้ได้ประโยชน์ที่มีควรได้หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายแก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าผู้ได้รับประโยชน์จากการฉ้อฉลเป็นผู้กระทำเองหรือบุคคลอื่นเป็นผู้กระทำก็ตาม ซึ่งได้แก่ การเปิดเผยข้อความเท็จ หรือบิดเบือนข้อความจริง หรือปกปิดข้อมูลที่ควรได้รับการเปิดเผย

3. นโยบายการต่อต้านการทุจริต

เนื่องจากการทุจริตถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างร้ายแรง และมีบทลงโทษตามระเบียบของบริษัท และ/หรือ บทลงโทษตามกฎหมาย บริษัทจึงไม่ยอมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนกระทำการทุจริต และไม่ยอมให้มีการทุจริตทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งธุรกรรมกับภาครัฐและเอกชน และจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายในแต่ละประเทศที่บริษัทประกอบกิจการอยู่

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการ ระเบียบ แนวทาง และขั้นตอนปฏิบัติประกอบนโยบายนี้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยงและ Risk Tolerance ของบริษัท และสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินการตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่ไม่ยอมให้มีการทุจริตจะได้รับการคุ้มครอง ไม่ถูกลงโทษ และไม่ได้รับผลกระทบในทางลบจากการยึดมั่นในนโยบายนี้

4. การทบทวนนโยบาย

บริษัทต้องจัดให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นประจำทุกปี